

ที่ GEL.CS.014/2561

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ปริندا จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย ให้เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ที่อยู่ในบริษัท ปริندا จำกัด (มหาชน) (“ปริندا”) ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต ซ็้อและขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราาย และผลิตภัณฑ์คอนกรีตและให้บริการบรรทุกหินและทรายเพื่อการก่อสร้าง และเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ล้านหุ้น (“สี่ล้านหุ้น”) สัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 17.39 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 23 ล้านหุ้น (“ยี่สิบสามล้านบาท”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมถึงเจรจารายละเอียดของสัญญาซื้อขายหุ้น และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับเรื่องการจำหน่ายหุ้นปริندا และมอบอำนาจให้นายธิตินันท์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการเจรจารายละเอียดของสัญญาซื้อขายหุ้น และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของปริندا ระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อจำนวน 4 ล้านหุ้น (“สี่ล้านหุ้น”) สัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 17.39 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 42 ล้านบาท (“สี่สิบสองล้านบาท”) ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของปริندا วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

## 2. คู่สัญญาที่ทำรายการ พร้อมระบุความสัมพันธ์

ผู้ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็ดทรายคำวัสดุก่อสร้าง

ผู้ขาย บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

-ไม่มี-

## 3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ ตามที่ตกลง

บริษัทฯ ได้รับเงินจำนวนทั้งสิ้น 42 ล้านบาท (“สี่สิบสองล้านบาท”)

เงื่อนไขการชำระเงินภายใน 75 วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา

## 4. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

## 5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทยา ทั้งในระดับผู้ถือหุ้นและระดับบริหาร โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่เพียงร้อยละ 17.39 เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นรวมกันกว่าร้อยละ 71.94 และบริษัทฯ ไม่ได้ส่งตัวแทนบริษัทฯ เข้าไปนั่งเป็นกรรมการในบริษัทยา รวมทั้งไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงโม่และเหมืองหิน จึงทำให้ไม่สามารถที่จะรับทราบและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทยาและบริษัทย่อย ที่ดูแลโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทยาได้อย่างชัดเจน และไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ อีกทั้งบริษัทยายังมีผลการดำเนินงานขาดทุนมาโดยตลอด

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายตามเกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) การทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง พบว่าการทำรายการดังกล่าวมีขนาดเข้าข่ายรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิคิดเป็นร้อยละ 0.76

อย่างไรก็ตาม หากรวมขนาดรายการของการจำหน่ายไปสำคัญแสดงสิทธิ MILL-W3 และการจำหน่ายไปสำคัญแสดงสิทธิ MILL-W4 ซึ่งเป็นขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีขนาดรายการรวมสูงสุดจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 1.54 แต่เนื่องจากขนาดรายการรวมนี้มีมูลค่าไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่วรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุบผา)

กรรมการบริษัท